

โครงการ “หลังคาเขียวสัญจร” ครั้งที่ 2 สุราษฎร์ธานี

ประสบความสำเร็จ รับบริจาคกล่องได้เพิ่ม 8,300

กล่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย



กิจกรรมการสัญจรครั้งที่ 2 ของโครงการ หลังคาเขียว เพื่อน้อง (ภาค) เกิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด และรายการทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการสัญจรจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังจากสัญจรไปจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ครั้งที่ 2 นี้ได้เคลื่อนขบวนลงใต้ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เพื่อรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มจากเครือข่ายอาสาสมัครหลังคาเขียวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ คุณธีระ พฤษศุภโชติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด คุณชัยโรจน์ เชิดตระกูลย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด และในฐานะทูตโครงการหลังคาเขียว ซึ่งได้นำทัพศิลปินและผู้ประกาศข่าวร่วมรณรงค์ ได้แก่ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส, คุณมิว ลักษณะนารา, คุณบอส จักรพันธ์ และคุณบ๊ิก เดอะ สตาร์ 12 ร่วมกันเปิดกิจกรรมสัญจรครั้งที่ 2 ด้วยการหย่อนกล่องเครื่องดื่มลงตู้รับบริจาคเพื่อแสดงพลังแห่งการแบ่งปันและรักโลกรักสิ่งแวดล้อม

จากนั้นคณะผู้บริหาร ศิลปินดาราสาวและผู้ประกาศข่าว ได้ร่วมกันรับมอบกล่องเครื่องดื่มจากคณะครูและนักเรียนจาก 15 โรงเรียน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ รร.บ้านโพหวาย, รร.บ้านบางใหญ่, รร.วัดสมหวัง, รร.บ้านหัวสะพาน, รร.วัดอินทการาม, รร.วัดปากด่าน, รร.ธารอารี, รร.สุราษฎร์ธานี, รร.ฉิ่งคะทิวีศิลป์, รร.เทศบาล 4, รร.ท่าไทรดิษฐานุเคราะห์, รร.เทพมิตรศึกษา, รร.วัดโพธิ์นิมิต, รร.ดร.โณทัยพูนพิน และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมจำนวน 8,300 กล่อง

ภายในงานครั้งนี้ ยังจัดให้มีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโครงการหลังคาเขียว จากมูลนิธิ และความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล่องเครื่องดื่มและกระบวนการผลิตหลังคาเขียว จาก เต็ดตรา แพ้ค , ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จาก รายการ ทีวี 360 องศา, การรีไซเคิลขยะ จาก สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวีเศษ) และงานศิลปะจากกล่องเครื่องดื่ม (เปเปอร์มาร์เช่) จาก บ้านรักศิลปะ และในช่วงเย็นยังมีความบันเทิงจากศิลปินดาราสาวที่ร่วมร้องเพลงมินิคอนเสิร์ต สร้างความสุขสนุกสนาน และรอยยิ้มแก่น้องๆ นักเรียน มีคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

กิจกรรมกว่า 700 คน

นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันชุดจากกล่องเครื่องดื่ม ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ หลังคาเขียว คอนเทสต์” มีโรงเรียนต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 6 โรงเรียน โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนขังคะทิวีศิลป์และโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับทุนการศึกษา 5,000 บาท , 3,000 บาท , 2,000 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ

หนึ่ง โครงการ หลังคาเขียว เพื่อน้อง (ภาค) เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558-2559 มีเป้าหมายรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มจำนวน 12 ล้านกล่อง เพื่อรีไซเคิลเป็นหลังคาเขียว 6,000 แผ่น และได้มีการส่งมอบหลังคาเขียว แก่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ไปแล้ว ซึ่งยอดรวมการบริจาคมูลค่าสูงมาก สูงกว่า 35% เมื่อเทียบกับปี 2557 (จำนวน 260,320 กิโลกรัม)

เมื่อนำยอดรวมกิจกรรมสัจจกรของทั้ง 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงราย ได้จำนวน 8,000 กล่อง ส่วนครั้งที่ 2 นี้ ได้เพิ่มอีก 8,300 กล่อง รวมการสัจจกร 2 ครั้ง ได้กล่องเพิ่มสูงถึง 16,300 กล่อง ซึ่งเป็นยอดที่จะนำไปสรุปรวมกับการรับบริจาคในวันปิดโครงการประจำปี 2558-2559 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ เดอะ มอลล์ บางกะปิ เพื่อให้ได้กล่องจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยการบริจาคกล่องเครื่องดื่ม ก็สามารถนำไปบริจาคกันได้ที่งานได้ด้วย

ภัยพิบัติเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวัน ยังมีผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือ และต้องการหลังคาเขียวอีกจำนวนมาก ทางโครงการจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคกล่องเครื่องดื่มเช่นนี้ตลอดไป ซึ่งที่ผ่านมาทางโครงการหลังคาเขียวได้มอบหลังคาเขียวแก่ สภากาชาดไทยจำนวนมากตั้งแต่ปี 2553 และได้นำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้วมากกว่า 600 ราย ดังนั้น ก่อนทิ้งกล่องเครื่องดื่มให้กลายเป็นขยะที่ไร้ค่า สร้างปัญหามลพิษแก่สิ่งแวดล้อม การเลือกเป็นผู้ให้ ผู้แบ่งปัน ด้วยหัวใจสีเขียว จึงมีความสำคัญยิ่งในการช่วยลดปริมาณขยะ และยังสามารถช่วยสร้างบ้านหลังใหม่แก่ผู้ประสบได้ด้วย

ผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครหลังคาเขียว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.greenroof.in.th